



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 หน้า 25 มูลค่าข่าว 171,138.-

ส่วนวิกิคอมมอนส์และสื่อสารองคักร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผลวิจัยชี้ชัดคุณภาพครู4ปี5ปีไม่แตกต่างกัน

ศ.นพ.อุดม กชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ยืนยันว่า จำนวนปีในการผลิตครูไม่ใช่สาระสำคัญ แต่อยู่ที่กระบวนการผลิต อีกทั้งผู้ปกครอง ครูและผู้เรียน ก็เห็นด้วยกับหลักสูตรครู 4 ปี ขณะที่งานวิจัยที่คุรุสภาทำล้งศึกษาอยู่เบื้องต้น ก็ชี้ว่า ค่าใช้จ่ายการเรียนครู 5 ปีสูงมาก ดังนั้นถ้าลดเวลาเหลือ 4 ปี โดยบัณฑิตมีคุณภาพสูงจะช่วยประหยัดงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ ลงได้มาก ทั้งนี้ยังมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง มศว ได้เปรียบเทียบโครงการเพชรในตม หลักสูตร 4 ปี 22 รุ่น กับหลักสูตร 5 ปี 8 รุ่น ที่เห็นภาพชัดว่าคุณภาพบัณฑิตไม่แตกต่างกัน ดังนั้นเวลาเรียน 4 ปี หรือ 5 ปี จึงไม่มีผลต่อคุณภาพบัณฑิต

“ส่วนการเปิดให้คนที่ไม่เรียนครูมาสอบบรรจุเป็นครูได้ ทำให้เด็กเรียนครูเสียเปรียบ รวมทั้งยังสูญเสียโอกาสในการบรรจุเป็นข้าราชการฯ ขาดรายได้และเสียอายุงานไปอีก 1 ปี หากต้องการเรียนปริญญาโทอีก 2 ปีก็ต้องใช้เวลาถึง 7 ปี แต่เด็กจบสาขาอื่นเรียน 6 ปีก็ได้แล้ว นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้จัดระดับ ส่วนใหญ่จัดกลุ่มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับ 6 ดังนั้นจะเรียนหลักสูตร 3 ปี 4 ปี หรือ 5 ปี ก็จัดอยู่ในกลุ่มระดับปริญญาตรีเหมือนกัน คนที่จบปริญญาตรีจากต่างประเทศสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา เพื่อประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทยได้ มีเฉพาะคนไทยที่ต้องเรียนหลักสูตรครู 5 ปี จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อย่างไรก็ตามหลักสูตรครู 5 ปี เริ่มใช้ในไทยเมื่อปีการศึกษา 2547 ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์ส่วนใหญ่ที่สอนสายครูในปัจจุบัน ล้วนเป็นผลผลิตของหลักสูตรครู 4 ปี ผมเชื่อว่าทุกท่านมีคุณภาพแล้วทำไมจะผลิตลูกศิษย์ 4 ปี ให้มีคุณภาพไม่ได้” ศ.นพ.อุดม กล่าว

ด้าน ดร.สุภัทรา จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเชิญคณะศึกษาศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ มาหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรครู 4 ปี และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยจะสรุปทั้งหมดภายในเดือนมกราคม 2562 เพื่อเสนอ กกอ.ต่อไป.